



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๑๑๖

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๒๒๗ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง เอกสารแจ้งเวียน

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้อำนวยการสำนัก , ผู้อำนวยการการศูนย์ และ ผู้อำนวยการกอง
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ที่ กษ ๑๓๑๘/ว ๓๕๔๒ ลงวันที่ ๒
ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งเวียนผลการประชุม Food Security Week และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบ
เอเปค

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ
 โปรดทราบและถือปฏิบัติ
 โปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 โปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

(นายจรูญ ธาดาวิวรรธน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานราชการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



สำนักบริหารกลาง
เลขรับ ๑๕๐๑๖
วันที่ - ๕ ต.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๖:๓๖ น.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เลขที่รับ ๑๖๖๕๐
วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๖:๐๐

บันทึกข้อความ

ผ.ก. ๑๒๐๒๓
สำ. / ๕๓๒๖

ส่วนราชการ สำนักงานงานเศรษฐกิจการเกษตร กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๕๘๓๐

ที่ กษ ๑๓๑๘/ว ๓๕๕๒ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งเวียนผลการประชุม Food Security Week และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบเอเปค

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Food Security Week (FSW) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบเอเปค ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงอาหาร และการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

สศก. เห็นว่า ผลการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการในด้านความมั่นคงอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานของท่าน จึงขอแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานของท่านพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว.วิริยะโรจน์

(นายวิริยะโรจน์ ทรัพย์สงสุข)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ส่งสรุปผลการประชุม Food Security Week (FSW) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบเอเปค ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เห็นสมควรแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป

ว.วิริยะโรจน์

(นายบุญเลิศ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

- ทวีศักดิ์

- ดำเนินการตามเสนอ

ว.วิริยะโรจน์

(นางสาวจุฑาภาศ ลิปิการถกุล) ๖ ต.ค. ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รักษาการแทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สรุปผลการประชุม Food Security Week และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบเอเปค

ความเป็นมา

เอเปคมีลักษณะเป็นเวทีดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยจะเป็นการหารือและการดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักฉันทามติ (Consensus) ความสมัครใจ (Voluntary) และไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายซึ่ง (Non-Legal Binding) สำหรับการประชุม FSW ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาหารและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานในกรอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๗ การประชุม มีผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) สศก. กรมชลประทาน (ชป.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรมวิชาการเกษตร (กวก.) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (กตส.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ผลการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Challenges for water and food security, in a context of climate change in the APEC region (วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐) มีผู้แทนจาก ชป. พด. และ สศก. เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงอาหาร โดยที่ประชุมเห็นว่า การบริหารจัดการน้ำที่ดีจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทของพื้นที่ แต่ในปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการทรัพยากรน้ำยังขาดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ จึงควรที่จะมีการปฏิรูประบบโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีหน่วยงานกลางดำเนินการอย่างบูรณาการ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำบัดน้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนควรจะร่วมมือกันเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำในภูมิภาค

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC Capacity Building Workshop on Food Losses and Waste Reduction for a Sustainable APEC Food System (วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐) มีผู้แทนจาก กวก. สศก. และสภาหอฯ เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการแก้ปัญหาการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการลดการสูญเสียอาหารจะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงอาหารในภูมิภาคได้ ซึ่งแต่ละเขตเศรษฐกิจจะมีรูปแบบของการสูญเสียอาหารต่างกัน เขตเศรษฐกิจพัฒนาแล้วจะมีการสูญเสียมากในระดับผู้บริโภค ในขณะที่เขตเศรษฐกิจกำลังพัฒนาจะสูญเสียที่ระดับการผลิต โดยที่ประชุมเห็นว่าการสูญเสียอาหารเป็นปัญหาระดับโลก ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานในการคำนวณการสูญเสียอาหาร ดังนั้น จึงมีการเสนอแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับการคำนวณการสูญเสียอาหาร นอกจากนี้ ยังได้จัดทำเวทีหารือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างภาครัฐและเอกชน

๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Sharing Rural Development Experiences for Food Security and Quality Growth (วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) มีผู้แทน สศก. และสภาหอฯ เข้าร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของความมั่นคงอาหาร เนื่องจากเขตชนบทมีความสำคัญอย่างมากต่อการผลิตอาหารในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน แต่ปัจจุบันการพัฒนาชนบทยังประสบปัญหาสำคัญ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีที่ทันสมัย การอพยพย้ายถิ่น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผู้แทน สศก. ได้นำเสนอนโยบายการพัฒนาชนบทของไทย ตามแผนพัฒนาเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒

เน้นนโยบายลดต้นทุน การสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร โครงการ Smart Farmer และ Young Smart Farmer และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ประชุมเห็นว่าการพัฒนาชนบทจะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน กระจายอำนาจสู่ชนบท สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท และต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Seminar on Food Value Chains to Foster the Rural-Urban Development in Asia-Pacific region (วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) มีผู้แทนจากสภาหอฯ เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการนำระบบห่วงโซ่มูลค่าสินค้าอาหารมาเพิ่มรายได้และลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อย การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท การใช้ประโยชน์จากโซ่ความเย็นในการขนส่งสินค้าอย่างไร้รอยต่อ ทำให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย การสร้างความเข้มแข็งให้สินค้าท้องถิ่นด้วยระบบ Geographical Indicator (GI) การตั้งศูนย์ Agricultural Marketing Platform เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานให้ความรู้แก่เกษตรกรท้องถิ่น รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหาร โดยผู้แทนสภาหอฯ ได้นำเสนอการดำเนินการของภาครัฐและภาคเอกชนของไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการดำเนินการตามมาตรฐานสากล โดยได้รับความร่วมมือจากร้านค้าปลีกชั้นนำในการส่งเสริมการขาย ที่ประชุมเห็นว่า แต่ละเขตเศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการดำเนินการตามมาตรฐานต่างกัน ดังนั้น ระบบมาตรฐานสินค้าจะต้องมีความยืดหยุ่น ไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่

๕. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Smart Agriculture Initiative for Sustainable Growth (วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) มีผู้แทนจาก สป. กษ. เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง Smart Agriculture ในกลุ่มสมาชิกเอเปค รวมถึงกรอบนโยบายในการบังคับใช้เพื่อให้เกิดผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร โดยผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจเอเปคได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยี เช่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดการใช้แรงงานในภาคการเกษตรและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ระบบบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม โดยที่ประชุมเสนอให้มีการสร้างความเชื่อมโยงด้านข้อมูลในเขตเศรษฐกิจเอเปค ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผู้แทนจาก สป. กษ. นำเสนอเรื่องกรอบการพัฒนาาระบบเกษตรดิจิทัลเพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความทันสมัย เช่น (๑) การพัฒนา Agri-Map Online เพื่อส่งเสริมการใช้พื้นที่เกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ (๒) แอปพลิเคชันเพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่เกษตรกรในชื่อ เกษตรดิจิทัล และ (๓) Mobile Application ที่พัฒนาโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยผลักดันการเปลี่ยนการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่ Smart Agriculture ลดขั้นตอนการผลิตที่ไม่จำเป็นและลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน และสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร

๖. การประชุม Agricultural Technical Cooperation Working Group (ATCWG) (วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) เป็นการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการเกษตรระหว่างสมาชิกเอเปค ครั้งที่ ๒๑ โดยมีผู้แทนจาก สศก. และ กตส. เข้าร่วมการประชุม มีข้อสรุป ดังนี้

๖.๑ ความก้าวหน้าของข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค โดยในปี ๒๕๖๐ มีข้อเสนอโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๐ โครงการ แบ่งเป็น ในรอบที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๑๓๗ โครงการ และในรอบที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๑๒๓ โครงการ โดยในรอบที่ ๒/๒๕๖๐ จะแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ มีข้อเสนอโครงการจาก ATCWG จำนวน ๕ โครงการ โดยเป็นโครงการที่เสนอโดยไทย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน เสนอโดย พต. และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการพืชสวนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสนอโดย กวก.

๖.๒ การนำเสนอแผนงานโครงการประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร ได้แก่ โครงการจัดทำใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลีย การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมสารไมโครท็อกซินในสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ของจีน การประชุมสัมมนาเรื่องพัฒนาเกษตรสมัยใหม่และความเป็นเมืองของจีน การประชุมเรื่องการจัดการสูญเสียอาหารของจีนไทเปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ป่าของจีนไทเป รวมถึงข้อเสนอโครงการของปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ โดยผู้แทน สศก. ได้นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนและการจัดการพืชสวนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผู้แทน กตส. นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการบัญชีในแปลงใหญ่ ซึ่งไทยเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากเอเปค

๖.๓ ประธานที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการคัดเลือกประธานคนใหม่ที่หมดวาระไปเมื่อปี ๒๕๕๘ ซึ่งในที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒๐ ณ เมืองเพียวรา เปรู ไม่มีเขตเศรษฐกิจใดเสนอตัวเป็นสมาชิก ประธานจึงได้เสนอให้มีการหมุนเวียนการเป็นประธานของกลุ่มตามเขตเศรษฐกิจเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ซึ่งจะมีวาระ ๑ ปี โดยมีประธานจากเขตเศรษฐกิจเจ้าภาพ และมีรองประธาน ๒ คน จากเขตเศรษฐกิจที่เป็นเจ้าภาพปีก่อนหน้า และปีถัดไป (Troika system) ทั้งนี้ ประธานคนปัจจุบันจะเป็นประธานต่อไปจนกว่าการปรับปรุง TOR จะแล้วเสร็จ และได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ภายหลังจากการประชุม ATCWG ครั้งที่ ๒๐ สหรัฐอเมริกาและจีนไทเปได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แจ้งว่า ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ ๒๐ ที่ประชุมยังไม่เห็นชอบให้ใช้ Troika system อีกทั้งยังมีบางเขตเศรษฐกิจไม่ได้เข้าร่วมการประชุม จึงเสนอให้ใช้การคัดเลือกประธานจากความสมัครใจเช่นเดิม โดยหากยังไม่มีเขตเศรษฐกิจใดเสนอตัวเป็นประธาน สมาชิกร่วมกันพิจารณากระบวนการในการคัดเลือกประธานและรองประธาน ตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมยังไม่สามารถมีมติเป็นเอกฉันท์เช่นกัน ประธานจึงขอให้แต่ละเขตเศรษฐกิจกลับหารือกับหน่วยงานของตนอีกครั้ง และแจ้งความเห็นภายใน ๒ เดือน โดยจะมีการประสานงานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาข้อสรุปต่อไป

๗. การประชุม Policy Partnership on Food Security (PPFS) (วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) เป็นการประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาหาร โดยมีผู้แทนจาก สศก. และสภาหอฯ เข้าร่วมประชุม มีข้อสรุป ดังนี้

๗.๑ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของสมาชิกเอเปคในปีที่ผ่านมา โดยผู้แทนจาก สศก. ได้นำเสนอผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ เกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน (ศพก.) การวิจัยและพัฒนาเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพ หรือ GAP เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถช่วยลดการสูญเสียอาหารได้ และ

ผู้แทนจากสภาหอฯ ได้นำเสนอเรื่องเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ผ่านกลไก “ประชารัฐ” เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเครื่องมือสำคัญๆ ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย และการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ที่เน้นการบริหารจัดการจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยในปัจจุบัน มีโครงการประชารัฐ ใน ๔๑ พื้นที่ ครอบคลุม ๓๐ จังหวัด

๗.๒ ที่ประชุมได้เห็นชอบ “แผนปฏิบัติการสำหรับกรอบการทำงานของโครงการเอเปคแบบหลายปีต่อเนื่องด้านความมั่นคงอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓” มีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ได้แก่ (๑) สร้างเสริมศักยภาพของสมาชิกเอเปคในการพัฒนาและเผยแพร่แนวทางในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๒) พัฒนา องค์ความรู้และเทคโนโลยีในเรื่องการปรับตัว และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพระหว่างสมาชิกเอเปค (๓) ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของเอเปคเพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนสมาชิกในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ (๑) ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑) ดำเนินกิจกรรมเก็บข้อมูลและดำเนินการประเมินและวิเคราะห์นโยบาย เทคโนโลยี และแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในภูมิภาค และ (๒) ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓) จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้สมาชิกเอเปคในประเด็นการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง อาทิ การจัดเวทีเสวนาเชิงนโยบายระดับสูง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสาธิต การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ และการเสนอโครงการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบเอเปค

๗.๓ ที่ประชุมได้เห็นชอบ “แผนปฏิบัติการสำหรับกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชนบทและเขตเมือง เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงอาหารและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ” มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ (๑) พัฒนาศักยภาพของสมาชิกเอเปคในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาชนบทและเขตเมือง (๒) เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสาร และ (๓) ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของเอเปคในการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเอเปค โดยได้ในแผนปฏิบัติการดังกล่าวกำหนดกิจกรรมใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนาที่ครอบคลุม (๒) การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (๓) ประเด็นด้านสังคม และ (๔) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเมืองและชนบท

ทั้งนี้ ไทยได้มีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยเสนอกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมความร่วมมือแบบประชารัฐเพื่อเชื่อมโยงชนบท-เขตเมือง และ (๒) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีที่ได้รับการอนุมัติจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๗.๔ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ แลกเปลี่ยนกันเห็นว่าด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาคเกษตรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาชนบทและเขตเมืองอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงอาหารในภูมิภาค รวมทั้งการจัดการการสูญเสียอาหาร

๘. การประชุมระดับสูงว่าด้วยการส่งเสริมความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๘.๑ การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงนโยบาย เพื่อสะท้อนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสมาชิกเอเปค รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของสมาชิกเอเปค ในประเด็นท้าทายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาการด้านเกษตรและประมงอย่างยั่งยืน โดยมี การอภิปรายระหว่างสมาชิกเอเปคในประเด็นสำคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) ความมั่นคงอาหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (๒) นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัยประยุกต์ และ (๓) ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

๘.๒ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางสาวรังษิต ภูศิริบุญโญ) ในฐานะผู้แทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยกตัวอย่างการนำโครงการประชารัฐ มาส่งเสริมการดำเนินการของโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็น การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน เป็นต้น

๘.๓ ถ้อยแถลงของสมาชิกเอเปคอื่นที่สำคัญเพื่อส่งเสริมความมั่นคงอาหาร ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ให้ความสำคัญในเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวทางเกษตรเท่าทันภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture) เพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงการให้ความสำคัญกับข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบเตือนภัยล่วงหน้า / ญี่ปุ่น ให้ความสำคัญเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเกษตรด้วยห่วงโซ่อุปทานโลกมาสนับสนุน การเติบโตทางการค้าและการลงทุน / ออสเตรเลีย เน้นเรื่องความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการลงทุนด้านการเกษตร นิวซีแลนด์ เน้นความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมและการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน / ฟิลิปปินส์ มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสมัยใหม่ เช่น การจัดทำแผนที่ภาพถ่าย เพื่อเป็นคู่มือสำหรับเกษตรกรในการตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อรับมือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

๘.๔ ที่ประชุมได้เห็นชอบ เอกสารสำคัญ ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) แผนปฏิบัติการสำหรับกรอบการทำงานของโครงการเอเปคแบบหลายปีต่อเนื่องด้านความมั่นคงอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (๒) แผนปฏิบัติการสำหรับกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชนบทและเขตเมือง เพื่อสร้างความมั่นคงอาหารและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และ (๓) แถลงการณ์เกินเทอว่าด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๘.๕ ที่ประชุมรับทราบกำหนดการประชุมสัปดาห์ความมั่นคงอาหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงพอร์ต มอเรสบี ปาปัวนิวกินี

ความเห็นของ สศก.

ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นที่เอเปคให้ความสำคัญ เนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารในภูมิภาค ซึ่งในการประชุม FSW ได้มีการนำเสนอแนวทางใหม่เพื่อช่วยสนับสนุนความมั่นคงอาหารเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การใช้ Geographical Indicator ในการสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้าท้องถิ่น การนำโซ่ความเย็นเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มช่องทางในจำหน่ายสินค้าและลดการสูญเสียอาหาร เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรของไทยได้ นอกจากนี้ ไทยยังได้แสดงบทบาทในการมีส่วนร่วมกับเอเปค ด้วยการเสนอโครงการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาหาร การเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเกษตรกรรมยั่งยืน